

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

yêu cầu hiện nay. Luật khi được ban hành sẽ là một trong những công cụ hữu hiệu của nhà nước để quản lý hoạt động ngoại thương bằng việc áp dụng các quy định về các biện pháp quản lý, phát triển ngoại thương, giải quyết tranh chấp và bảo vệ, trợ giúp cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đánh

giá chung về dự thảo Luật, đại biểu cho rằng nhiều điều trong dự thảo mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc như các quy định về hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan, chỉ định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu, chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý giấy phép, điều kiện, thủ tục, danh mục, cơ chế,

phương thức... mà các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa phải thực hiện. Điều này khiến cho Luật muốn thi hành được sẽ phải có thêm nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể nữa. Vì vậy, đại biểu đề nghị ban soạn thảo rà soát, chỉnh lý theo hướng những nội dung nào có thể quy định chi tiết ngay tại dự thảo Luật này để bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, cụ thể hơn, rõ hơn từng nội dung

trong hoạt động ngoại thương. Ngoài ra, đại biểu còn tham gia thêm về một số điều, khoản cụ thể trong dự thảo Luật. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

để triển khai thực hiện và bảo đảm đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy định gồm 3 chương, 34 điều, nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý và tổ chức thực hiện cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp trong việc quản lý chất lượng,

an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết phải ban hành quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc

tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo, trong đó cần bám sát các căn cứ pháp lý hiện hành, bảo đảm văn bản dễ hiểu, sát thực tiễn của tỉnh; Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong nông nghiệp; các sở, ngành, huyện, thành phố đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 5/6 để hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/6/2017.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phối hợp tham gia phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống nước biển dâng, chung tay làm sạch môi trường biển, góp phần phát triển bền vững hệ sinh thái khu vực ven biển; vận động các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động hưởng về khu vực biên giới biển và tham gia xây dựng lực lượng ĐBBP ngày càng vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ĐBBP (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019)...

Bên cạnh 5 nội dung phối hợp trong tam giai đoạn 2017 - 2020, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, ĐBBP tỉnh xây dựng các chương trình phối hợp cụ thể.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chú ý những chân ruộng trũng, chân mạ được xuân, chân đất thường xuyên xảy ra cháy rầy và những giống lúa nhiễm rầy cao như BC15, Q5, nếp các loại... Phát hiện và kịp thời phun trừ khi mật độ rầy từ 1.500 con/m² (35 - 40 con/khóm) trở lên.

pháp phòng, trừ sâu bệnh; các HTX DVNN chủ động cung ứng thuốc bảo vệ thực vật..., quyết tâm giành thắng lợi vụ lúa xuân.

Qua kiểm tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Xuân xã ra cháy rầy và những giống lúa nhiễm rầy cao như BC15, Q5, nếp các loại... Phát hiện và kịp thời phun trừ khi mật độ rầy từ 1.500 con/m² (35 - 40 con/khóm) trở lên. Khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật tiếp xúc trực tiếp như Basa 50EC, Penalty 50EC, Victory 585EC... Khi phun phải rải 4 - 5 hàng lúa thành một lối và phun trực tiếp vào vị trí rầy bám, sau 5 - 7 ngày phun lần 2 nếu phát hiện rầy non tiếp tục nở rộ. Những diện tích lúa xuân trở sau ngày 20/5 khuyến cáo nông dân phun trừ sâu đục thân hại chấm kết hợp trừ đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh. Phun lần 1 khi lúa thấp thỏ trở, phun lần 2 khi lúa đã trở thoát hoàn toàn.

Từ ngày 20/5 đến nay, nông dân các địa phương đã dùng thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của ngành chuyên môn phun trừ được 1.300ha lúa xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con tiếp tục ra đồng phun trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích còn lại. Theo chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đối với diện tích lúa đang trở, nông dân phải phun kép, lần 2 khi lúa trở thoát hoàn toàn; riêng diện tích lúa đã trở hoàn toàn nhưng chưa quay ngang bông tiến hành phun lần 2 ngay để phòng bệnh đạo ôn cổ bông và

cổ gié gây hại làm giảm năng suất lúa.

Ngoài tuyên truyền, vận động nông dân tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ

bông, thời điểm này, huyện Kiến Xương còn chỉ đạo các xã, thị trấn và nông dân điều tiết nước hợp lý, diệt cỏ lồng vực, thường xuyên kiểm tra

đồng ruộng, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại; tăng cường hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt, bạc lá và rầy các loại gây hại trên lúa xuân cuối vụ.

Một số biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh

1. Bệnh đạo ôn cổ bông:

- Khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phòng, trừ như: Filia 525SE, Bump 650WP, Katana 20SC, Fuarmy 30WP, Kasai-S 92SC, Fujibem 777WP, Fendy 2WP, Bankan 600WP.
- Nồng độ và liều lượng sử dụng của thuốc theo hướng dẫn trên bao gói.
- Ruộng phòng, trừ sâu bệnh phải có nước hiệu quả phun trừ mới cao.
- Ở giai đoạn lúa trở bông phơi màu, khuyến cáo phun trừ sâu bệnh từ 15 giờ chiều trở đi.
- Sau phun thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay theo nồng độ hướng dẫn.

2. Rầy các loại:

- Đối với những ruộng lúa chưa trở bông, khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại thuốc nội hấp lưu dẫn như: Pentalty 40WP, Midan 10WP, Oshin 20WP, Sutin 5EC...
- Đối với những ruộng lúa ở giai đoạn chắc xanh đến chín, nếu mật độ rầy 1.500 con/m² trở lên, khuyến cáo nông dân dùng một trong các loại thuốc tiếp xúc, xông hơi như: Penalty 50EC, NiBas 50ND, Bassa 50EC... để phòng, trừ. Khi phun phải rải lúa thành từng băng, mỗi băng khoảng 4 - 5 hàng lúa, phun thuốc kỹ vào nơi rầy cư trú, lượng nước thuốc phun phải bảo đảm từ 3 - 4 bình/sào.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý thức trách nhiệm, khả năng nắm bắt tình hình, tinh thần dám nói dám làm của các CCB trong tỉnh. Đồng chí cũng trực tiếp giải đáp những ý kiến, câu hỏi của các CCB về tình hình an ninh trật tự trong nước và trong tỉnh; vấn đề nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ xi măng, hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn, xử lý rác thải; vấn đề tích tụ ruộng đất và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các CCB tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu được lợi ích của việc tích tụ ruộng đất và liên kết trong sản xuất nông nghiệp; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đi vào nề nếp, hiệu quả, đúng quy định; phát hiện và giải quyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện nhận ủy thác cho vay, bảo tồn vốn và tài sản của nhà nước.

PHÁT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Luật Trẻ em; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nâng cao tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để can thiệp và trợ giúp kịp thời; vận động xã hội ủng hộ xây dựng quỹ trẻ em các cấp; tổ chức hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho trẻ em; cần chú chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; 11 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh được nhận quà (trị giá 600.000 đồng/suất).

THÔNG BÁO

BÁN ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hội đồng bán đầu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đầu giá quyền sử dụng đất quy hoạch trên địa bàn thành phố như sau:

Khu quy hoạch dân cư tại khu đất Trường Cao đẳng Sư phạm cơ sở 2 (Cao đẳng Sư phạm Mầm non cũ), phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Giá khởi điểm: 87.696.325.800 đồng (Tám mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, tám trăm đồng)

Giá thanh lý tài sản trên đất: 534.572.000 đồng (Năm trăm ba mươi tư triệu, năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 14/6/2017 (Giờ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:

- Tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp Thành phố, số 411, đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

Kính mời các tổ chức có nhu cầu mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

THÁI THUY, QUỲNH PHỤ

Để vỉa hè, lòng đường không bị lấn chiếm



Vỉa hè ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã thông thoáng trở lại.

Để chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, huyện Thái Thụy đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp tái vi phạm ở các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện.

Gia đình ông Đào Ngọc Hòa là 1 trong 37 hộ kinh doanh dọc hai bên đường tỉnh 456 đoạn qua địa bàn xã Thụy Bình. Được các lực lượng chức năng của xã tuyên truyền về lấn chiếm hành lang ATGT là vi phạm pháp luật nên gia đình ông đã tự nguyện tháo dỡ gần 5m² mái che, mái vẩy, 1 cây xanh che khuất tầm nhìn. Ông Hòa chia sẻ: Thời gian gần đây, qua theo dõi trên báo, đài, tôi được biết chiến dịch

chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường được triển khai mạnh mẽ ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là chủ trương đúng, góp phần làm cho đường thông, hệ thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và nông thôn. Vì vậy, ngay sau khi địa phương ra toàn giải tỏa hành lang ATGT tôi đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Thụy Bình một trong những xã trọng điểm của huyện Thái Thụy về lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ với 121 trường hợp vi phạm. Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND huyện về chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức giải tỏa và vận động các hộ vi phạm tự tháo

dỡ được 20m² công trình công, tường đầu, 288m² mái che, mái vẩy, 25 biển quảng cáo, 132 cây che khuất tầm nhìn. Để chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, UBND xã đã quy cam kết không lấn chiếm với tất cả các hộ sinh sống và kinh doanh dọc trục đường tỉnh 456, các trục đường liên huyện, liên xã. Duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm ngay khi mới phát sinh.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường bộ theo tinh thần Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Nhiều địa phương đã hoàn thành công tác giải tỏa và quản lý tốt hành lang ATGT sau giải tỏa. Tính đến ngày

18/5/2017, toàn huyện đã giải tỏa 3.618/3.639 trường hợp gia đình vi phạm trong đó có 2.195 trường hợp các hộ tự tháo dỡ, 1.423 trường hợp ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tháo dỡ.

Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Qua kiểm tra tại một số xã trên địa bàn huyện, tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT còn xảy ra, chưa giải tỏa theo đúng ranh giới đất được giao. Cụ thể, trên địa bàn huyện còn 21 trường hợp cố tình chưa chấp hành việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Các xã có số hộ vi phạm trên đang tiếp tục thực hiện việc giải tỏa trong thời gian tới.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân tái vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT trên tất cả các tuyến đường; tiến hành cưỡng chế giải tỏa đúng theo ranh giới đất được giao đối với tất cả các trường hợp vi phạm... Huyện cũng đề nghị các đồng chí phụ trách xã, đoàn kiểm tra theo quyết định của UBND huyện tăng cường xuống cơ sở để chỉ đạo, đồng đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, huyện về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo

“ Các cấp chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ đã có những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Huyện xác định trong thời gian tới, ngoài sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị phải tiếp tục huy động được sức mạnh của nhân dân bằng sự đồng thuận và tự giác để thực hiện nghiêm và hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

(Ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ)

của Huyện ủy, UBND huyện về công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên ngoài tuyên truyền tập trung trong các cuộc họp, trên loa truyền thanh, ban công tác mặt trận gồm các bộ các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, tổ dân phố đã xuống từng gia đình gặp gỡ, vận động người dân chấp hành. Toàn thị trấn Quỳnh Côi có 1.091 hộ vi phạm, trong đó có gần 90% số hộ vi phạm cam kết thực hiện tự tháo dỡ công trình trong thời gian trước ngày 29/3. Sau thời gian vận động tự giải tỏa, thị trấn Quỳnh Côi đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, huy động phương tiện hỗ trợ những hộ vi phạm chưa tự giác tháo dỡ triệt để. Đến nay, thị trấn Quỳnh Côi đường đã thông, hệ thoáng, hành lang ATGT được bảo đảm. Ông Bùi Quý Bình, tổ trưởng tổ dân phố số 4 cho biết: Trước đây nhiều lần thị trấn ra quân giải tỏa các vi phạm về hành lang ATGT nhưng các hộ chấp hành chưa triệt để và đồng bộ. Ngay sau khi huyện và thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, chúng tôi đã họp tổ dân

đếm công khai, thống nhất thời gian vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm đối với từng gia đình. Xác định muốn thực hiện tốt Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến các tổ dân phố cùng chung tay vào cuộc làm tốt công tác tuyên

truyền, vận động để người dân đồng thuận, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành, vì vậy ngoài tuyên truyền tập trung trong các cuộc họp, trên loa truyền thanh, ban công tác mặt trận gồm các bộ các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, tổ dân phố đã xuống từng gia đình gặp gỡ, vận động người dân chấp hành. Toàn thị trấn Quỳnh Côi có 1.091 hộ vi phạm, trong đó có gần 90% số hộ vi phạm cam kết thực hiện tự tháo dỡ công trình trong thời gian trước ngày 29/3. Sau thời gian vận động tự giải tỏa, thị trấn Quỳnh Côi đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, huy động phương tiện hỗ trợ những hộ vi phạm chưa tự giác tháo dỡ triệt để. Đến nay, thị trấn Quỳnh Côi đường đã thông, hệ thoáng, hành lang ATGT được bảo đảm. Ông Bùi Quý Bình, tổ trưởng tổ dân phố số 4 cho biết: Trước đây nhiều lần thị trấn ra quân giải tỏa các vi phạm về hành lang ATGT nhưng các hộ chấp hành chưa triệt để và đồng bộ. Ngay sau khi huyện và thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, chúng tôi đã họp tổ dân

vi phạm, 50 hộ bán hàng ngoài vỉa hè đã chuyển vào trong nhà kính doanh.

Quỳnh Lâm là xã nằm xa trung tâm huyện, cơ sở hạ tầng, giao thông còn gặp khó khăn song việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh được địa phương thực hiện nghiêm túc. Sau khi kiểm đếm, toàn xã có 70 hộ vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ các hộ vi phạm đã cam kết tự giác tháo dỡ công trình. Ông Đỗ Kim Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, trên địa bàn xã Quỳnh Lâm, hành lang ATGT theo quy định đã được bảo đảm, không có tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc chấp hành luật pháp của Nhà nước và các quy định của tỉnh và địa phương.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 6.168 hộ vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên đã nhận được sự đồng thuận, tích cực chấp hành của đồng dân nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã tháo dỡ 4.181/4.458 mái che, mái vẩy; 1.914/2.084 biển hiệu vi phạm; đã cắt tỉa, chặt hạ 1.410/1.468 cây xanh vi phạm hành lang ATGT đường bộ; chuyển 1.088/1.378 hộ buôn bán lấn chiếm vỉa hè vào kinh doanh trong nhà. Nhiều đơn vị, địa phương như Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đài Truyền thanh huyện; thị trấn Quỳnh Côi, thị trấn An Bài, các xã Quỳnh Hội, Quỳnh An, Đống Tiến, Quỳnh Lâm... thực hiện tốt Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

MAI TRANG - TRINH CƯỜNG